

เร่งถกสหกรณ์ทั่วประเทศ ลุยแก้หนี้ 1.7 แสนล้านบาท ร.สงขลาวิกฤตหนัก

ลุยถก ธ.ก.ส.แก้หนี้สหกรณ์ 1.7 แสนล้านบาท พัก
หนี้สมาชิก 3 ปี ส่งเสริมอาชีพ (อ่านต่อหน้า 8)

แก้หนี้

หอดักเงิน 20 ยุติสงครามการค้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายวิชัย อัครจักร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และโฆษกหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำของกลุ่มจี20 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มิถุนายน ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการจับตาดูการพบกันของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน จะมีผลต่อสถานการณ์สงครามการค้าหรือไม่อย่างไรนั้น ในส่วนของหอดักการค้าคาดหวังให้ทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้ เพราะหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ สถานการณ์สงครามการค้าที่ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนเอกชน ซึ่งเศรษฐกิจทั้งจีนและสหรัฐฯ ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าห่วงคือว่าผู้นำทั้งสองประเทศมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กัน ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ต้องรอดูความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นหลังจากประชุม

นายวิชัยกล่าวว่า ส่วนสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น มองว่าขณะนี้ต่างชาติมีความมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดไทยและในภูมิภาคมากขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทและภูมิภาคแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยเฉพาะสำหรับไทยคือ การเลือกตั้งแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร และด้านการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีความชัดเจนและคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

มองบาทแข็งไม่กระทบแข่งขัน

นายวิชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มุมมองของการค้าแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น แต่หากค่าเงินบาทไม่ได้สวนทางกับประเทศอื่น เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น และเป็นการแข่งขันในตลาดเดียวกัน จะไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศ และการส่งออก นอกจากนี้สถานการณ์ที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็นผลจากการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า ดังนั้นหากเปรียบเทียบค่าเงินสกุลอื่นกับดอลลาร์สหรัฐฯ จะเห็นการแข่งขันอยู่แล้ว

เป็นกลไกปกติ สำหรับการดูแลค่าเงินบาท เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้ดูแลเสถียรภาพการเงินมีการติดตามดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนอยู่แล้ว

“นักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนระยะสั้น ค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีความกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน แต่เชื่อว่าหากนักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนจริง และเป็นการลงทุนระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทในระยะสั้นๆ จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ซึ่งภาครัฐมีการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมา เชื่อว่านักลงทุนจะสนใจลงทุนในไทยและเข้ามาต่อเนื่อง” นายวิชัยกล่าว

ย้ำแบงก์ชาติดูแลสถานการณ์

ว่าที่ ร.อ.จิตร ติรธรานนท์ รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า ค่าบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศ ทั้งในเชิงบวก คือ แสดงให้เห็นว่าเราแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่การนำเข้าก็จะมีมูลค่าลดลง เพราะเราจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูก ขณะที่ผลกระทบต่อผลกำไรเชิงลบ คือ มูลค่าส่งออกสินค้าไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น จะลดลง เพราะเวลาขายเป็น

เหรียญสหรัฐ แต่เวลาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทมูลค่าสินค้ากลับลดลง ซึ่งเราต้องพึ่งพาการส่งออก เพราะเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ แต่หากจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้รายได้ที่ใกล้เคียงเดิม ก็ไม่เห็นด้วย เพราะยังมีปัจจัยภายนอก คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่เข้ามากระทบ และน่าเป็นห่วงอยู่

“ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ คือ ไม่ให้อ่อนค่าเกินไป และก็ไม่แข็งค่าเกินไป โดยให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม โดยเชื่อว่า ธปท.อาจมีการพิจารณาถึงเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว และจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้นได้” ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าว

เชื่อเฟดลดดอกเบี้ยต้นค่าเงิน

ด้านนายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ระดับ 30.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ ดัชนี STOXX50 ของยุโรป และดัชนี FTSE100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นทั้งหมดจากทำที่ที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลก ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง กดดันเงินเยนให้แข็งค่า 0.5% และระดับ 107.3 เยนต่อดอลลาร์ ต่ำที่สุดของเงินเยนในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่เงินบาทปัจจุบันก็แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า 6 ปี นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังช่วยหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูง ราคาทองคำขยับขึ้น 2.0% สู่ระดับ 1,387 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ พุ่งขึ้นกว่า 4/4% และระดับ 64.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ ใช้อำนาจตีอิหร่าน

นายจิตติพลกล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วตามภูมิภาคเอเชียและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เพราะระยะสั้นตลาดมั่นใจมากว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยเดือนหน้า และนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเจรจากับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ จี20 สำหรับสัปดาห์หน้า ต้องจับตาดู การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะหวั่นไหวไปกับ

กระแสนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของต่างประเทศหรือไม่ เพราะปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือเป็นธนาคารกลางที่เข้มงวดกว่าที่อื่นมาก ถ้ายังคงมุมมองว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่เงินบาทก็จะแข็งค่ามากกว่าที่อื่น ขณะนี้ธนาคารคาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ตลอดทั้งปี สำหรับค่าเงินบาทวันที่ 21 มิถุนายน ปิดตลาดที่ 30.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ คาดกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า 30.60-31.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

จีนจ่อเบียดญี่ปุ่นขึ้นแชมป์ลงทุน

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุนจีนว่า ขณะนี้นักลงทุนจีนแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนมากอันดับ 2 ที่เข้ามาลงทุนรองจากญี่ปุ่น แต่ก็ใกล้จะแซงญี่ปุ่นแล้ว สำหรับปัจจัยที่ทำให้การลงทุนจีนเข้ามาลงทุนไทยมากขึ้น ปัจจัยหนึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามการค้ากับจีน จนทำให้สินค้าจากจีนที่ส่งไปขายในสหรัฐได้รับผลกระทบ จึงต้องออกมาตั้งโรงงานในประเทศที่มีความพร้อม สามารถส่งสินค้าไปขายสหรัฐได้ง่าย

น.ส.สมจิณณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ไทยเองเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และมีการผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กำลังเดินหน้าต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยยังมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน ที่ตอบสนองนักลงทุนจีนได้ดี

ยอดขาย-เช่าที่ดินฯ 6 เดือนโต

น.ส.สมจิณณ์กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของ กนอ.ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) มียอดขายและเช่าพื้นที่นิคมฯรวม 1,339 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 525 ไร่ หรือคิดเป็น 5.25% มูลค่าลงทุนรวม 8,593 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่นิคมฯ ในเขตอีอีซีถึง 1,328 ไร่ นิคมฯนอกพื้นที่อีอีซี 11 ไร่ ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1,585

คน อุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากที่สุดได้แก่ ได้แก่ คลังสินค้า ยางพลาستيكและหนังเทียม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

แก้หนี้

น.ส.สมจิณณ์กล่าวว่า ขณะที่กลุ่มประเทศที่เข้ามา 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ เชื่อว่ายอดขายและเช่าที่ดินทั้งปีของ กนอ.จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 3,500 ไร่

ยอดกู้บ้านสองหลัง เม.ย.ลด 8%

ด้านนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์ดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยว่า แม้ขณะนี้จะเร็วเกินไปที่จะประเมินผลของมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (มาตรการแอลทีวี) แต่จากข้อมูล 4 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ของสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการกระตุ้นการขายของผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เร่งการตัดสินใจเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อปล่อยใหม่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนแรกของมาตรการ ลดลงประมาณ 8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การปรับลดลงดังกล่าวมาจากกลุ่มที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูง ในขณะที่สินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ผ่อนสัญญาเดียว) ยังขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ ผลในภาพรวมเป็นไปตามที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ดี มาตรการเพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ ธปท.จะติดตามพัฒนาการและรับฟังผลกระทบของมาตรการจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป

เผยแผนยกระดับถนนสายหลัก

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวถึงกรณีแผนยกระดับถนนสายหลัก 17 สายเป็นมอเตอร์เวย์ว่า ตามแผนแม่บท 20 ปี ขณะนี้ได้มีการศึกษาเส้นทางถนนสายหลักทั้งหมด 21 สายว่าจะสามารถนำ

มายกระดับเป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อระหว่างเมืองได้หรือไม่ โดยการยกระดับถนนสายหลักให้เป็นมอเตอร์เวย์มีประมาณ 2 รูปแบบ คือ สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทาง และใช้เส้นทางเดิมในการยกระดับให้เป็นมอเตอร์เวย์ ซึ่งหากใช้เส้นทางเดิมก็จะมีการสร้างทางคู่ขนาน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ถนนเดิมได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้จะมีบางส่วนได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็จะพยายามบริหารจัดการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“โครงการนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสายหลักได้บ้าง แต่จะพยายามจัดการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า อัตราค่าผ่านทางน่าจะใกล้เคียงกับปัจจุบัน แต่คงไม่ได้เท่ากันทั้งหมด เพราะระยะทางถนนแต่ละเส้นไม่เท่ากัน และใช้งบประมาณในการลงทุนแตกต่างกัน ซึ่งแผนงานดังกล่าวยังไม่มีการขออนุมัติเงิน เพราะต้องรอศึกษาภาพรวมของถนนสายหลักทั้งหมดก่อน เพื่อประมาณการตัวเลขงบประมาณในการลงทุน เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานแน่นอน อย่างน้อยก็คงจะอีก 10-20 ปี เพราะเป็นแผนงานระยะยาว ไม่สามารถทำให้เสร็จในทันทีได้” นายอานนท์กล่าว

‘แบงก์กรุงเทพ’ แจงระบบล่ม

นางปรศรีณี อูยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงกรณีลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทุกรายการได้ว่า เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบครั้งใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมการเงินที่เพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยขณะนี้ระบบของธนาคารสามารถรองรับธุรกรรมได้หลายเท่าจากเดิม ซึ่งกรณีวันที่ 22 มิถุนายน ระบบโมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของธนาคารที่เกิดขัดข้องจากการตรวจพบการขัดข้องของระบบการโอนเงินระหว่างธนาคาร ทำให้ธนาคารต้องปิดระบบ ลูกค้าจึงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่ง

นางปรศรีณีกล่าวว่า เมื่อตรวจพบธนาคารได้พยายามดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งระบบขัดข้องระหว่างเวลาประมาณ 07.00-12.30 น. ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโอนเงินไม่ได้รับ หรือได้รับเงินไม่ครบจำนวน ธนาคาร

จะรีบดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกราย ซึ่งตามระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน หรือ เอสแอลเอ จะดำเนินการภายใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง

ไตรมาส3ทุกแบงก์มีแจ้งเดือน

“เหตุการณ์วันที่ 22 มิถุนายน เป็นเหตุที่เพิ่งตรวจสอบพบ ทำให้การแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ชะลอการทำธุรกรรมอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที อย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยแล้ว แนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป หากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเกิดระบบขัดข้อง ธนาคารต้นทางที่ลูกค้าจะทำธุรกรรมจะมีการแจ้งเดือนผ่านช่องทางที่ลูกค้าเข้าใช้งาน เช่น โหมบายแบงก์ อินเทอร์เน็ตแบงก์ เอทีเอ็ม เพื่อให้ลูกค้าชะลอการทำธุรกรรมมายังธนาคารที่ระบบขัดข้องก่อนป้องกันการทำธุรกรรมแล้วไม่ได้รับเงิน คาดว่าทุกธนาคารจะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบลงได้” นางปรศนี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า เพื่อยกระดับการให้บริการของสถาบันการเงินในระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งด้านเสถียรภาพของระบบธนาคารรวมทั้งให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการเลือกใช้บริการ ธปท. จะดำเนินการเบื้องต้นคือ การเผยแพร่ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ระบบขัดข้องรายสถาบันการเงิน (ดาวนี้ใหม่) โดยจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลนี้ทางเว็บไซต์ของ ธปท.(www.bot.or.th) ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติกำชับดูแลลูกค้าทุกราย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตามที่เข้าวันที่ 22 มิถุนายน ธนาคารกรุงเทพมีปัญหาไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ แบงก์ และเอทีเอ็ม ต่อเนื่องหลายชั่วโมงนั้น จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ธปท.ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และได้กำชับธนาคารกรุงเทพเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที โดยระบบสามารถเปิดใช้

บริการระบบออนไลน์ได้ตามปกติภายในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และระบบเอทีเอ็มภายในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดให้บริการทั้งหมดได้ตามปกติ เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่ได้เตรียมการไว้ “ธปท.ได้กำชับธนาคารกรุงเทพให้ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกราย เช่น กรณีรายการโอนเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับเงินโดยทันที ซึ่งคาดว่าธนาคารกรุงเทพจะดำเนินการได้ทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ธปท.ได้สั่งการให้มีแผนการยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการ ทั้งในระยะสั้นที่ต้องปรับปรุงระบบภายใน การสื่อสารกับประชาชนที่รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งแผนการป้องกันในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ขึ้นอีก” นายรณดลกล่าว

นายรณดลกล่าวว่า สำหรับมาตรการที่จะยกระดับการให้บริการของสถาบันการเงินในระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งด้านเสถียรภาพของระบบธนาคารรวมทั้งให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการเลือกใช้บริการ สิ่งที่ ธปท.จะดำเนินการ คือการเผยแพร่ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ระบบขัดข้องรายสถาบันการเงิน โดยจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลนี้ทางเว็บไซต์ ธปท. ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบันการเงิน

ขรป.ใหม่เก็บเงินแบดเตอร์

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบดเตอร์ใช้แล้วต่อรัฐบาลใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวเข้ามาช่วยแก้ปัญหาขยะพิษที่เกิดจากแบดเตอร์ใช้แล้ว ซึ่งในอนาคตไทยจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดังนั้นจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการแบดเตอร์ดังกล่าวไม่ให้สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการเก็บเงินจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าแบดเตอร์เพิ่มเติมจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยู่ 8% เพื่อเข้ากองทุนฯ คล้ายๆ กับกองทุนต่างๆ ที่เก็บเงินจากบุหรี่และเหล้า โดยเงินดังกล่าวเอาไว้นับสนุนการกำจัดซากแบดเตอร์ หากผู้ผลิตและนำเข้ามีกระบวนการกำจัดซากแบดเตอร์ และนำแบดเตอร์ใช้แล้วไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถมาขอรับเงินคืน (รีฟันด์)

ได้ เบื้องต้นคาดว่าในกองทุนจะต้องอยู่ในระดับ 1,000 ล้านบาทจึงจะเพียงพอในการนำมาใช้

“ขณะนี้ไทยกำลังส่งเสริมรถไฟฟ้า ทำให้ในอนาคตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์มีมากขึ้น ดังนั้น ไม่อยากเห็นซากแบตเตอรี่กลายเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับไทยในอนาคต จึงจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและนำเข้าแบตเตอรี่มีการนำแบดเตอร์ใช้แล้วไปรีไซเคิล หรือไปกำจัด” นายพรกล่าว

นายพรกล่าวว่า ทั้งนี้กรมปรับลดอัตราภาษีรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จาก 2% เหลือ 0% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

เตรียมถกสหกรณ์หาทางแก้หนี้

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมเตรียมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหาแนวทางในการแก้หนี้สมาชิกสหกรณ์กว่า 1.7 แสนล้านบาท และให้พักหนี้สมาชิก 3 ปี พร้อมให้ทุนสมาชิกกู้สร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้ได้คุยกับสหกรณ์การเกษตรแล้ว 5 ภาค เหลือแค่ภาคอีสานและภาคกลางเท่านั้น จึงตั้งเป้าหมายว่าภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ จะสามารถหาแนวทางในการดำเนินการต่อไปที่ชัดเจนมากขึ้นได้ ซึ่งต้องได้แนวทางที่ชัดเจนก่อน และหากพบว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส.ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าหารือร่วมกัน

“ที่ผ่านมาพบว่าหนี้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากการที่สมาชิกของสหกรณ์ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้เกิดหนี้ผูกพันมาถึงสหกรณ์ จึงได้ชวนสหกรณ์การเกษตรมาหาแนวทางการแก้หนี้ร่วมกันว่าจะมีการพักชำระหนี้ หรือหยุดชำระหนี้อย่างไร” นายพิเชษฐกล่าว

ต้นเพิ่มรายได้เสริมสภาพคล่อง

นายพิเชษฐกล่าวว่า ทั้งนี้ ยังจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ ที่สามารถทำรายได้จากอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรจริงๆ เพื่อให้มีรายได้จากการเกษตรมาชำระหนี้ได้ ไม่ใช่มีรายได้หรือเงินจากส่วนอื่นมาชำระหนี้แทน โดยจะให้สหกรณ์ทั่วประเทศลงพื้นที่เพื่อหาสมาชิกที่มีความสามารถในการทำเกษตร แต่อาจเป็นหนี้เพราะเจอปัญหาที่ไม่คาดคิด อาทิ น้ำท่วม

ภัยแล้ง หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อพิจารณาการจัดการหนี้กับสมาชิกกลุ่มนี้ก่อน

นายพิเชษฐกล่าวว่า ได้เตรียมโครงการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ให้มากขึ้น เพิ่มเติมจากรายได้การปลูกพืชชนิดเดียวหรือออรายได้จาก การเก็บเกี่ยว ผลผลิตปีละเพียงหนึ่งครั้ง อาจทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่พอจ่าย และกระทบต่อการชำระหนี้กับสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตร ยกตัวอย่าง เดิมเคยปลูกมันสำปะหลังแล้วรายได้ไม่พอใช้ เป็นหนี้จำนวนมาก ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงโคขุน อาจจะเลี้ยงจำนวนไม่มากนัก แต่ใช้แรงงานน้อยและได้เงินมากกว่า เรียกว่าเป็นอาชีพที่ทำน้อยแต่ได้มาก หรืออาชีพที่ตลาดมีความต้องการมากกว่าแทน